

ที่ ปช ๐๐๑๗.๕/ว ๗๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการลงทะเบียนของข้าราชการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อให้สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบ แนวทาง วิธีการเรียนรู้ในการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลักสูตรให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัด ทั้งหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โดยทั่วไป หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ จนถึงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง และขอให้จังหวัดได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ และผู้สนใจ ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาตนเองของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอให้ท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้พัฒนาตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล (e - Learning) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทางไกลของเครือข่ายสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Portal) อย่างน้อย ๑ คนต่อ ๑ หลักสูตร ของแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาหรือหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน หรือตามความสนใจ ที่ <https://www.ocsc.go.th/LearningPortal> ได้ตาม Infographic แสดงขั้นตอนการเข้าเรียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพันธ์ นันทกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. / โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๑๕๖๐

โทร.มท. ๖๓๘๒๙